



## ความพร้อมของจังหวัดเชียงรายในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

### The Readiness of Chiang Rai Province in Entering Asean Economic Community (AEC)

รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง , อาจารย์วราดวง สมณาคัดดี และอาจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์  
สำนักวิชาการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

#### บทคัดย่อ

การศึกษามีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพร้อมของจังหวัดเชียงรายในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดเชียงรายในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชากรในการศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ประชาชนซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง 384 คน และข้าราชการและนักธุรกิจ จำนวน 11 คน ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงของ และอำเภอเชียงแสน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.(Standard Deviation) ผลการศึกษาพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายส่วนใหญ่อายุ 21 – 30 ปี มีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและค้าขาย ระดับการศึกษาปริญญาตรี สมรสแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยเสียภาษีศุลกากรในการนำเข้าสินค้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ และส่วนใหญ่ไม่มีเพื่อน คนรู้จัก คู่ค้าและนักธุรกิจที่เป็นชาวต่างชาติในประเทศสมาชิกอาเซียน และไม่ต้องการทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียน ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถฟัง-พูด สื่อสารหรือมีความรู้ในภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ เคยรับรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและพัฒนาการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) และส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากโทรทัศน์

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเด็นที่ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด คือ จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รองลงมา คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีกำหนดจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558

ความพร้อมของจังหวัดเชียงรายในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งต่างจากมุมมองของข้าราชการที่รับการสัมภาษณ์เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมในระดับมาก สำหรับความพร้อมของภาคเอกชนตามความเห็นของทั้ง 2 กลุ่มเห็นว่าภาคเอกชนมีความพร้อมในระดับมากเช่นเดียวกัน

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดเชียงรายในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ต้องการให้จังหวัดเชียงรายควรทำงานเชิงรุก มีการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนมีความต่อเนื่อง ควรพัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน อันได้แก่ ถนน ระบบขนส่งมวลชน การสื่อสารและระบบสาธารณสุข ภาครัฐบาลควรสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้านให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศไทย เพื่อทุกที่ทุกประเทศจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้รัฐควรมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนอันเนื่องมาจากการใช้ยานพาหนะของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย

**คำสำคัญ:** ความพร้อม การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)